

# ASEAN Research Scholarship

Asia Research Institute of National University of Singapore (NUS)

ประเทศสิงคโปร์

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2548

○ ตีริเพ็ญ อังสิทธิพูนพร \*

การขอทุนอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่าย แต่บางครั้งก็ไม่ยากอย่างที่คิด ข้อสำคัญคือ "ตรงกับจุดประสงค์ของทุนนั้นๆ หรือไม่" จุดประสงค์ของทุน ASEAN Research Scholarship นี้ คือเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หอสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าได้มาตรฐานและมีหนังสือจำนวนมากกว่า 2 ล้านเล่ม สำหรับให้นักศึกษาและนักวิจัยได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเอเชียเป็นเวลา 3 เดือน เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย โดยมีข้อแม้ว่าต้องกำลังศึกษาวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเอเชียในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขียนโครงร่างของงานวิจัยนั้นไป หลักการพิจารณาของเจ้าของทุนคือ ดูว่าแหล่งข้อมูลของเขาเอื้อประโยชน์ต่อผู้

ขอทุนมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลให้ค้นคว้า ก็ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้ามีหนังสือหรือตำราที่ผู้ขอทุนจะนำไปใช้ประโยชน์ ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับทุนเพราะเขาก็จะได้ประโยชน์ตอบแทนเช่นกัน คือเป็นการประชาสัมพันธ์หอสมุดของมหาวิทยาลัยของเขาและยังได้งานวิจัยที่เป็นรูปเล่มของผู้ที่ได้รับทุนอีกด้วย

## กิจกรรมภายใน 3 เดือนที่สิงคโปร์

- ได้ใช้บริการของหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของแต่ละคน
- เข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์และนักวิจัยของ Asia Research Institute อาทิเช่น วันประทานอาหารเย็นร่วมกัน ท่องเที่ยวธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
- เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการของ Asia Research Institute ซึ่งจัดขึ้นประจำเกือบทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- เข้าฟังประชุมวิชาการของ Asia Research Institute ซึ่งจัด 1 ครั้งในระหว่าง 3 เดือนนี้
- เสนอผลงานที่ได้ค้นคว้าภายใน 3 เดือน และส่งเป็นรายงาน 1 ฉบับให้แก่ Asia Research Institute



นักศึกษาที่ได้รับทุนในปี พ.ศ. 2548 มีจำนวน 20 คน จาก 6 ประเทศในเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ เวียดนาม ไทย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

\*นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

## ความประทับใจที่มีต่อหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

-สถานที่กว้างขวาง มีหนังสือจำนวนมากที่เหมาะสมเป็นแหล่งค้นคว้า

-บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะที่จะอ่านหนังสือเป็นอย่างมาก

-มีโต๊ะ เก้าอี้บริการจำนวนมาก เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้าและนั่งอ่านหนังสือ (แต่ช่วงเวลาเปิดเทอม นักศึกษา จะมีจำนวนมากจนที่นั่งไม่พอ)

-มีห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์บริการจำนวนมาก โดยแบ่งเป็นพื้นที่ใช้ค้นคว้าหนังสือเท่านั้น และส่วนที่ใช้ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับให้นักศึกษานั่งพักผ่อน สนทนาหรือโทรศัพท์ และห้องสำหรับรับประทานอาหารว่างภายในชั้นเดียวกัน

-มีเจ้าหน้าที่บริการในหอสมุดจำนวนมาก พร้อมให้บริการ ยืม คืนหนังสือ และให้คำปรึกษาในการค้นคว้า ด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี

-มีตู้คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตัวเอง



งาน Open House ของ NUS อีกกิจกรรมหนึ่งที่พวกเราได้ไปช่วยให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตรโปรแกรมภาษาไทย (มีเปิดสอนเป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี)



ภายในหอสมุดกลาง มีหนังสือมากมายซึ่งส่วนใหญ่แต่ละเล่มจะมีเพียง copy เดียว



การนำเสนอผลงานที่ได้ค้นคว้ามา 3 เดือน

-มีห้องถ่ายเอกสารบริการตัวเองสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายเอกสาร โดยใช้บัตรเติมเงิน (cash card) แต่ในการถ่ายเอกสารควรคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย

-มีอินเทอร์เน็ตไร้สายให้บริการโดยนักศึกษาสามารถนำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไปใช้ได้ แต่ต้องมี user ID ที่ทางหอสมุดออกให้

ผู้ที่สนใจทุนนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.ari.nus.edu.sg](http://www.ari.nus.edu.sg) เปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี



## หมายเหตุ

ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน และ รศ.ดร.โสภณา ศรีจำปา ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำพร้อมทั้งเขียนหนังสือรับรองสนับสนุนให้ผู้เขียนได้รับทุน ASEAN Research Scholarship ในครั้งนี้